



Kiểm tra thuế tại trụ sở cơ quan thuế giải pháp đột phá mang lại hiệu quả

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính về công tác thanh, kiểm tra trong tình hình dịch Covid-19, Tổng cục Thuế đã có những chỉ đạo quyết liệt theo hướng tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế. Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thu thập, đối chiếu tài liệu, công tác thanh kiểm tra tiếp tục đạt được những kết quả tích cực.

► HỒ HUỆ

Triển khai nhiều giải pháp mới...

Ông Vũ Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế cho biết, ngay từ khi dịch Covid-19 khởi phát năm 2020 gây ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội, thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP của Chính phủ, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã tham mưu với Tổng cục Thuế ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và triển khai các giải pháp trong công tác thanh kiểm tra theo hướng giảm tối đa tác động đến DN, tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế tiếp tục tham mưu với Tổng cục Thuế ban hành các văn bản chỉ đạo toàn ngành về công tác thanh kiểm tra thuế trong điều kiện dịch bệnh. Cụ thể là, điều chỉnh giảm kế hoạch thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

đã được phê duyệt để chuyển sang kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế; lập danh sách giám sát trọng điểm đối với người nộp thuế bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Cùng với đó, tăng cường thu thập thông tin, số liệu của người nộp thuế trên hệ thống thông tin ngành thuế như hồ sơ đăng ký, kê khai, nộp thuế; báo cáo sử dụng hóa đơn; báo cáo tài chính và thông tin thu thập từ bên thứ ba kết hợp với công tác quản lý thuế trực tiếp trên địa bàn để phân tích chuyên sâu đối với trường hợp có rủi ro cao. Qua đó, xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm cần kiểm tra, nhằm rút ngắn thời gian làm việc với người nộp thuế. Cơ quan thuế cũng ưu tiên tiếp nhận hồ sơ, tài liệu giải trình mà người nộp thuế gửi qua công nghệ thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, email của cơ quan thuế,

nhằm hạn chế tối đa tiếp xúc trực tiếp. Cùng với việc tham mưu với Tổng cục Thuế ban hành các văn bản chỉ đạo, Vụ Thanh tra, kiểm tra thuế đã phối hợp với Cục Công nghệ thông tin xây dựng chức năng tiếp nhận thông tin, tài liệu phục vụ thanh kiểm tra trên công nghệ thông tin điện tử ngành thuế, tạo môi trường giao dịch điện tử trong công tác thanh kiểm tra thuế, hạn chế tiếp xúc với người nộp thuế.

... tạo tiền đề thực hiện kiểm tra thuế điện tử

Với những đổi mới mạnh mẽ trong quy trình thanh kiểm tra, đặc biệt là chuyển sang kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, tính đến giữa tháng 6/2021, toàn ngành đã thực hiện được 26.721 cuộc thanh kiểm tra, đạt 25,8% kế hoạch năm 2021, bằng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kiểm tra được 281.209 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2020. Theo ông Vũ Mạnh Cường, các số liệu trước và sau thời điểm Tổng cục Thuế ban hành Quyết định số 1215/QĐ-TCT ngày 3/9/2020 về việc sửa đổi, bổ sung quy trình kiểm tra thuế cho thấy rõ rệt hiệu quả của biện pháp tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế đã áp dụng trong thời gian qua. Nếu như trong 9 tháng đầu năm 2020 (trước khi Quyết định số 1215/QĐ-TCT ban hành), toàn ngành kiểm tra được 459.512 hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, với số thuế xử lý là 1.245 tỷ đồng, thì sau 9 tháng triển khai Quyết định số 1215/QĐ-TCT và các văn bản chỉ đạo (từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2021), các số liệu tăng tương ứng là 641.423 hồ sơ (tăng 39%) và 2.057 tỷ đồng (tăng 65,17% so với 9 tháng trước khi triển khai). Thực tiễn đánh giá cũng chỉ ra, trước đây công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế chỉ mới kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ về mặt số học trên hồ sơ khai thuế. Từ khi có các giải pháp mới, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế

đã có những bước tiến lớn, tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Cụ thể, tỷ lệ tăng về tổng số thuế xử lý cao hơn số lượng hồ sơ được kiểm tra. Điều này thể hiện, công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế đang tăng về chất lượng, đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý thuế trong điều kiện mới và đang trở thành khâu then chốt trong quy trình thanh, kiểm tra. Bên cạnh đó, việc thu thập, phân tích chuyên sâu thông tin, tài liệu của người nộp thuế trên hệ thống thông tin ngành thuế trước khi thanh kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đã giúp rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu quả công việc, thể hiện bằng số lượng cuộc thanh kiểm tra của toàn ngành trong 6 tháng năm 2021 tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Vũ Mạnh Cường phân tích thêm, những đổi mới trong chỉ đạo và thực hiện của cơ quan thuế các cấp trong thời gian qua đã giúp cho công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế có những chuyển biến tích cực về nhiều mặt. Cụ thể, đã nâng cao trách nhiệm, tính chủ động qua việc giao nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế theo tổ kiểm tra; phát huy việc áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế bằng tăng cường thu thập thông tin, tài liệu, số liệu để phân tích chuyên sâu, xác định các nội dung trọng tâm, trọng điểm cần kiểm tra; có các giải pháp khuyến khích, tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế trong thời kỳ dịch bệnh bằng cơ chế linh hoạt; chuyển đổi giữa kế hoạch kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế và trụ sở người nộp thuế. Đặc biệt là đã tạo môi trường để tăng cường giao dịch điện tử trong công tác thanh kiểm tra thuế thông qua việc xây dựng chức năng tiếp nhận thông tin, tài liệu trên cổng thông tin điện tử ngành thuế. Đây là giải pháp hữu hiệu để giảm thời gian thanh kiểm tra tạo tiền đề thực hiện kiểm tra thuế điện tử ■

16.302 tỷ đồng tiền nợ thuế đã được thu hồi vào NSNN



Cục Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết, tính từ đầu năm đến 30/6/2021, toàn ngành thuế đã thực hiện thu hồi nợ đọng đạt 16.302 tỷ đồng, bằng 54,2% chỉ tiêu thu nợ giao, trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ 11.012 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ 5.290 tỷ đồng. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 7.091 quyết định khoan nợ tiền thuế đối với 65.495 người nộp thuế với tổng số tiền thuế nợ được khoan là 2.172 tỷ đồng. Trong đó, khoan nợ theo Nghị quyết 94 là 1.783 tỷ đồng, khoan nợ theo Luật Quản lý thuế là 389 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành 629 quyết định xóa nợ đối với 57.752 người nộp thuế với tổng số tiền thuế, tiền chậm nộp được xóa là 1.470 tỷ đồng. Trong đó, xóa nợ tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94 là 1.467 tỷ đồng, xóa nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp theo Luật Quản lý thuế là 3,5 tỷ đồng.

Hiện nay, dịch Covid-19 khiến nhiều DN làm ăn thua lỗ, giải thể, phá sản, ảnh hưởng đến khả năng thu hồi nợ đọng, nên số nợ thuế có xu hướng tăng lên. Trước tình hình này, để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu nợ năm 2021 được giao, ngoài việc tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế trong việc xử lý nợ đọng, ngành thuế sẽ tiếp tục giải quyết kịp thời, đúng quy định các hồ sơ gia hạn nộp thuế, khoan nợ, xóa nợ, nộp dần tiền thuế, không tính tiền chậm nộp để hỗ trợ người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện tốt việc xử lý nợ theo Nghị quyết số 94 và Thông tư số 69/2020/TT-BTC trong toàn ngành, đảm bảo việc xử lý các khoản nợ thuế không còn khả năng thu ngân sách chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, tránh trục lợi, thất thoát NSNN. Bên cạnh đó, hoàn thành bổ sung quy trình quản lý nợ thuế và cưỡng chế nợ thuế, đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy của cơ quan thuế các cấp, phù hợp với quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn.

Cùng với đó, đẩy nhanh việc nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các khâu để quản lý, theo dõi chặt chẽ nợ thuế; hỗ trợ giám sát tình hình xử lý nợ thuế; điện tử hoá các quy trình nghiệp vụ quản lý và cưỡng chế nợ từ khâu phân công, phân loại nợ thuế, tạo và gửi thông báo nợ thuế, công khai thông tin nợ thuế, khoan nợ, xóa nợ thuế cho đến thực hiện hạch toán, theo dõi đầy đủ các khoản tiền thuế nợ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế tập trung. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giải thích các quy định pháp luật về nợ thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế trong thực hiện các quy định nộp thuế, phòng ngừa nợ thuế.

Hương Quỳnh